



Title :
Subject Heading 1 :
Subject Heading 2 :
Source :
Date :



อังคารที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (หน้า ๗)

แวดวง การศึกษา

●ไม่ปรับเกณฑ์จบวุฒิม.6
 นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้ดำเนินการเทียบระดับการศึกษาาระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.ป.ส.) รุ่นที่ 1 และมีผู้ผ่านการสอบเทียบระดับวุฒิม.6 เพียง 7,309 คนไม่ถึง 10% ของผู้สมัคร 98,873 คน จนมีเสียงบ่นจากผู้ที่ไม่ผ่านว่าข้อสอบยาก ไม่ตรงกับเนื้อหาวิชาเรียน ส่วนตัวเห็นว่าการศึกษาหาความรู้ไม่ได้โดยเฉพาะตำรา ต้องมีความรู้รอบตัวด้วย ดังนั้นยืนยันไม่ปรับเกณฑ์ ถือว่าเป็นความสำเร็จที่สามารถวัดคนที่มีความรู้และประสบการณ์ได้จริงๆ

●สพป.นราขมอบสารานุกรม
 นางศิริรัตน์ นราวงศานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษา (สพป.) นราธิวาส เขต 2 เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ได้มอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับพระราชทานเล่มที่ 37 ให้กับนักเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2 จำนวน 23 โรงเรียน ณ อาคารบูรพาภิรมย์ โรงเรียนเทศบาล 4 อ.สุโหงโกลก จ.นราธิวาส เพื่อเป็นการสนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะให้เยาวชนของชาติ มีโอกาสอ่านและทำความเข้าใจความรู้แขนงต่างๆ

●มพล.รับมือแผ่นดินไหว
 นายวันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยว่า จากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มฟล.ยืนยันความพร้อมสำหรับสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ โดยเฉพาะแผ่นดินไหว ทั้งด้านโครงสร้างของอาคารที่ออกแบบ

มารองรับแผ่นดินไหวได้ 8 ริกเตอร์ นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมซ้อมรับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ทั้งไฟไหม้และแผ่นดินไหวอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด มฟล.ร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง จัดการบรรยายและสาธิตเตรียมความพร้อมรับเหตุการณ์อัคคีภัยและแผ่นดินไหว พร้อมฝึกซ้อมการอพยพนักศึกษากรณีเหตุฉุกเฉิน และจะจัดกิจกรรมดังกล่าวอีกในเดือนสิงหาคมนี้

●สข.จัดแข่งทักษะวิชาชีพ
 นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยว่า สข.จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียนโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประกอบด้วย 5 หลักสูตร ทั้งทักษะวิชาเสริมสวย ทักษะวิชาตัดเย็บเสื้อผ้าทักษะวิชาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม ทักษะวิชาดนตรี และทักษะวิชาศิลปะศึกษา วันที่ 8-9 กรกฎาคม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้การแข่งขันทักษะดังกล่าวเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนโรงเรียนเอกชนนอกระบบได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ เป็นเวทีเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่

●มธ.กระตุ้นบริจาคโลหิต
 นพ.สมศักดิ์ เชาววิศิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เปิดเผยว่า มช.จัดกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลกเมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อสนับสนุนให้มีการบริจาคโลหิตช่วยชีวิตแม่ที่มีความเสี่ยงที่อาจเสียชีวิตระหว่างการคลอดบุตร ภายในมีการจัดนิทรรศการวันผู้บริจาคโลหิตโลก การตอบปัญหาชิงรางวัล กิจกรรมบันเทิง เน้นการให้ความรู้ การดูแลสุขภาพดีด้วยการบริจาคโลหิตและร่วมบริจาคโลหิต การตรวจสุขภาพผู้บริจาคโลหิต การวัดความดันโลหิตและตรวจหามูเล็ดพรี โดยในกิจกรรมวันนี้มีผู้สนใจร่วมงานเป็นจำนวนมาก